



Mến chào quý bạn bè và láng giềng,

Trong không khí hân hoan chào đón Năm Ất Ty, lòng tôi lại rộn ràng suy ngẫm và mong muốn đổi mới. Rắn thường là biểu tượng của sự khôn ngoan, biến chuyển linh hoạt và khả năng phục hồi, nhắc nhở chúng ta về hành trình không ngừng phát triển và đoàn kết. Tết Nguyên đán năm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tôn vinh những phong tục đa dạng của cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và người dân đảo Thái Bình Dương (AsianAmerican, Native Hawaiian, and Pacific Islander, AANHPI) tại Tiểu bang Washington, tán dương cả những khó khăn đã vượt qua lẫn lời hứa về tương lai mà chúng ta đang cùng nhau thực hiện.



Khi những bài hùng biện trong nước tìm cách chia rẽ chúng ta, hủy bỏ các biện pháp bảo vệ người tị nạn, người nhập cư và thành viên của những cộng đồng dễ bị tổn thương khác, chúng ta cần nhớ rằng những nỗ lực này sẽ không làm mai một đi các giá trị cơ bản tạo nên bản sắc của Washington. Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh cho các chính sách bảo vệ những giá trị này và đảm bảo cơ hội cho tất cả mọi người.

**Công nhận Tết Nguyên đán**

[Dự luật 2209 của Hạ viện](#) đã được thông qua, chính thức công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ của tiểu bang, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cam kết của chúng tôi về tính toàn diện. Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để ăn mừng một năm đã qua mà còn là cơ hội để tôn vinh lịch sử, văn hóa chung và những đóng góp lâu dài của chúng ta. Ngày lễ này được công nhận giúp chúng ta tiến thêm một bước trên hành trình xây dựng một quốc gia tôn vinh và trân trọng di sản của mọi người.



### **Suy ngẫm quá khứ, Vun đắp tương lai**

Trong không khí hào hứng, chúng ta cũng phải nhìn nhận những thời khắc đen tối trong lịch sử. Từ những luật bài trừ như Đạo luật cấm người Hoa nhập cảnh đến lệnh giam giữ bất công người Mỹ gốc Nhật, chúng ta cần nhớ lại những giai đoạn khó khăn trong quá khứ. Những sự kiện này nhắc nhở chúng ta rằng công cuộc hòa nhập vẫn chưa kết thúc và đòi hỏi tất cả chúng ta phải đấu tranh với những định kiến và nạn phân biệt đối xử vẫn tồn tại trong xã hội.



Ngày 19 tháng 2 hàng năm là Ngày tưởng niệm nhằm tưởng nhớ những gì người Mỹ gốc Nhật đã phải trải qua và khẳng định lại cam kết chung của chúng ta nhằm đảm bảo những bất công như vậy sẽ không bao giờ lặp lại. Niềm vui dịp Tết Nguyên đán kết hợp với tâm trạng suy ngẫm

trong Ngày tưởng niệm giúp chúng ta nhận ra khả năng phục hồi của cộng đồng đồng thời đảm bảo rằng những bài học trong quá khứ sẽ hướng chúng ta đến một tương lai toàn diện hơn.

### **Nhìn về phía trước**

Năm Ất Tỵ khích lệ chúng ta tiếp thu bài học kinh nghiệm và dũng khí dám thay đổi khi đối mặt với thử thách. Là người tị nạn đầu tiên được bầu vào Washington State Legislature, tôi đã tận mắt chứng kiến sức mạnh thay đổi từ một tiếng nói duy nhất. Thông qua hành động tập thể, lòng trắc ẩn và sự quyết tâm, chúng ta có thể tạo ra một tương lai mà mọi người dân Washington đều được tôn trọng và coi trọng.



Trên tinh thần của Năm Ất Tỵ, quý vị nên tham gia các dịp lễ của cộng đồng, khám phá những góc nhìn mới và tiếp tục vun đắp các mối quan hệ để các giá trị của tiểu bang chúng ta thêm vững chắc.

Chúc quý vị và những người thân yêu năm mới an khang thịnh vượng. Chúc quý vị năm mới thông tuệ, phát đạt và khỏe mạnh để vượt qua mọi thử thách.

Tại chức,

Handwritten signature of My-Linh Thai.

Đại biểu My-Linh Thai